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Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất Thủ tướng về một giải pháp
chuyển đổi số nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
đối với lĩnh vực vận tải.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 22 về một số nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đề
xuất giải pháp chuyển đổi số nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi
trường kinh doanh đối với lĩnh vực vận tải.

Quy trình cũ làm cán bộ quá tải, doanh nghiệp mất thời
gian
Hiện nay TP.HCM đã cấp phù hiệu và quản lý 215.684 xe với 5.384 đơn vị kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô. Bình quân mỗi ngày TP cấp 495 phù hiệu, có ngày cao
điểm cấp 992 phù hiệu. Đồng thời tiếp nhận 618 hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ.  

Để thực hiện nhiệm vụ, Sở Xây dựng đã bố trí nhân sự gồm 15 công chức và một số
thiết bị  thực hiện. Một số ngày cao điểm, một số bộ phận phải tăng cường lực lượng
hỗ trợ. 

Thực tế quy trình in và cấp phát phôi, ấn chỉ vật lý như trên tồn tại nhiều hạn chế
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như chi phí in ấn và phân phối cao. Hằng năm ngân sách phải chi một khoản lớn cho
việc in ấn, lưu trữ và vận chuyển giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu đến các
đơn vị vận tải, thông tin mẫu phôi thay đổi thường xuyên không ổn định. 

Cùng với đó thời gian xử lý thủ tục cũng kéo dài. Thông thường doanh nghiệp phải
chờ đợi từ 2-3 ngày để nhận được giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu, gây ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh, tăng chi phí đi lại...

Ngoài ra việc nhận kết quả bằng giấy tại bộ phận một cửa trả kết quả dẫn đến tình
trạng tập trung đông người cùng một thời điểm (200-300 người/ngày), tiềm ẩn nguy
cơ về an ninh trật tự tại khu vực.

Việc theo dõi tình trạng in ấn sử dụng phôi phù hiệu và giấy phép gặp nhiều trở ngại
do chưa hoàn thiện hệ thống dữ liệu tập trung và đồng bộ của Bộ Xây dựng, thay đổi
thông tin đơn vị.... Những bất cập này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn làm
giảm hiệu quả quản lý nhà nước và sự cạnh tranh của ngành vận tải.

Quản lý số hóa, doanh nghiệp ở nhà làm hồ sơ
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề xuất giải
pháp chuyển đổi số. Cụ thể đề xuất ngừng in ấn phù hiệu và giấy phép kinh doanh
vận tải vật lý, chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức quản lý số hóa. 

Thứ hai, giao đơn vị vận tải tự in và quản lý giấy phép kinh doanh vận tải và phù
hiệu thông qua hệ thống quản lý vận tải Bộ Xây dựng. Đồng thời doanh nghiệp chịu
trách nhiệm theo dõi và cập nhật trạng thái sử dụng trên hệ thống.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống quản lý vận tải tập trung của Bộ Xây dựng. Chủ tịch
UBND TP.HCM đề nghị thiết lập một nền tảng số hóa kết nối giữa cơ quan quản lý
nhà nước và các đơn vị vận tải, đảm bảo minh bạch, chính xác và dễ dàng giám sát.

Triển khai các giải pháp này sẽ đạt nhiều hiệu quả như giảm thiểu chi phí in ấn, vận
chuyển và lưu trữ, ước tính tiết kiệm hàng tỉ đồng mỗi năm và rút ngắn thời gian xử
lý thủ tục. Việc chuyển đổi số cũng sẽ giảm chi phí đi lại của đơn vị vận tải. Đồng
thời, hệ thống số hóa cho phép cơ quan quản lý nhà nước theo dõi toàn bộ dữ liệu
theo thời gian thực, giảm thiểu gian lận và sai sót.

Chủ tịch UBND TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP.HCM được triển khai
chuyển số toàn diện tiếp nhận và trả kết quả điện tử giấy phép kinh doanh vận tải và
phù hiệu, lưu trữ thông tin điện tử trên hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ
của Bộ Xây dựng, theo dõi quản lý và tra cứu thông qua mã QR-code. 

Riêng với phù hiệu sau khi Sở Xây dựng duyệt cấp trên hệ thống nghiệp vụ quản lý
vận tải đường bộ của Bộ Xây dựng, đơn vị kinh doanh vận tải sẽ tự in phù hiệu và
dán trên xe theo đúng mẫu quy định. 
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Nguồn: Báo Tuổi Trẻ
Online - https://tuoitre.vn/chu-tich-ubnd-tp-hcm-de-xuat-thu-tuong-ngung-in-phu-hieu
-giay-phep-quan-ly-so-hoa-toan-dien-20250518095518101.htm
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